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            ภาพข่าวกิจกรรม : การสัมมนาเชิงวชิาการ “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558” 

 

        
        สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับน้ีขอ
นําเสนอภาพข่าวกิจกรรมการสัมมนาเชิ งวิชาการ 
“ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558” โดยภายในงาน
มีการสัมมนา ประชุมวิชาการ และแสดงนิทรรศการยางพารา 
เพ่ือการพัฒนาต่อยอดและการนําไปใช้ประโยชน์ 

    นอกจากน้ีทางเครือข่ายฯ ยังได้รับเกียรติจาก   
ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์  ผู้ประสานงาน สํานักประสาน 
ชุดโครงการยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการสนับสนุน 
การวิจัยมาเล่าถึงบทบาทและหน้าที่ของ สกว. ในการ
พัฒนาสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยางไทยค่ะ 
 

 
 

  
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
       
 

   สัมมนาเชิงวิชาการ “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558” จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์งานวิจัยด้านยางพารา สร้างเครือข่ายวิจัยและบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน  เปิดโอกาสให้นักวิจัยและอุตสาหกรรมร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ  
งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ดร.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี ในการกล่าวเปิดสัมมนา นอกจากน้ัน
ยังมีปาฐกถาพิเศษเร่ือง “นโยบายรัฐบาลกับทิศทางยางพาราไทย” โดย 
คุณอํานวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เสวนาเรื่อง  “วิกฤต หรือโอกาส: ราคายางพาราไทย” และเวทีประชุมวิชาการ 
งานวิจัยยางพาราต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลงานวิจัยด้านยางพาราเพ่ือการพัฒนาต่อยอดและการนําไปใช้ประโยชน์ 
รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการยางพารา  กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน อาทิ นักวิชาการ  
นักวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง สื่อมวลชน  
และผู้สนใจท่ัวไป  
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บทสัมภาษณ:์ ดร.วีรศกัด์ิ สมิทธิพงศ ์

 
 

 

 
 
 

       นอกจากน้ี ยังได้ร่วมกับสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สภพ.) ในการจัดทํา
กรอบการวิจัยเพ่ือการจดัสรรทุนวิจัยประจําปี 2559 ด้วย   
       สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะเป็น
หน่วยงานหลักในการรับข้อเสนอโครงการ แล้วจะ
พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานในเครือข่ายที่ได้รับ
มอบหมายให้บริหารจัดการทุนวิจัยในแต่ละด้าน เช่น 
สวทช. รับผิดชอบบริหารจัดการทุนวิจัยด้านมันสําปะหลัง 
สกว. รับผิดชอบบริหารจัดการทุนวิจัยด้านยางพารา  
โดยส่วนใหญ่หน่วยงานในเครือข่ายจะมีการแต่งตั้ง
สํานักประสานงานขึ้นมา สําหรับ สกว. จะมีสํานักงาน
ประสานงานชุดโครงการยางพาราเป็นผู้บริหารจัดการ
ทุนวิจัยรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการ
สนับสนุนทุน วิ จัยร่วม กับผู้ท รงคุณวุฒิ ด้ วย  ทั้ ง น้ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิจะประกอบด้วยบุคคลที่มาจาก 3 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
1. อตุสาหกรรม งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลติภัณฑ์ใด 
    ตอ้งมผีู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอตุสาหกรรมน้ัน 
2. นักวิชาการ อาจจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที ่
    เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขางานวิจัยน้ัน 
3. หน่วยงานราชการ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยน้ัน 
 
 

        “หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย” เป็นหน่วยงานหน่ึง   
ที่มีบทบาทสําคัญต่อการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการผลิตและการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหม่  ๆให้เกิดขึ้นโดยการประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการขับเคล่ือนผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพออกสู่
ตลาดสากล   ดังน้ันจดหมายข่าวฉบับน้ีจึงขอนําเสนอบทสัมภาษณ์  
ดร.วีรศักดิ ์สมทิธิพงศ์ ผู้ประสานงาน สํานักประสานชดุโครงการ
ยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทีม่ี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการการสนับสนุนงานวิจัย  เพ่ือให้
ได้มาซึ่งงานวิจยัที่มคุีณภาพ มีประโยชนต์่อสังคม รวมถึงคําแนะนาํ
ให้กับผู้ทีส่นใจเข้าร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยกับทาง สกว. 

      คําถาม: บทบาทและหน้าทีข่องสํานักงานกองทนุสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ในการพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านยางพาราของประเทศไทย 
     ดร.วีรศักดิ์: ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ได้มีการรวมหน่วยงาน 
ให้ทุนวิจัยของรัฐข้ึนเป็นเครือข่ายท่ีเรียกว่า “เครือข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
เป็นการบริหารจัดการทุนวิจัยแบบบูรณาการ ลดความซ้ําซ้อน
ในการให้ท ุนวิจ ัย เครือข่ายจะมีการสร้างฐานข้อมูล 
database ขึ้นมาเพ่ือรวบรวมงานวิจัยทั้งหมดของเครือข่าย ซึ่งทุก
หน่วยงานในเครือขา่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยดังกล่าวได้  
การบริหารจัดการทนุวิจัยโดยเครือข่าย คอบช. จะประกอบไปด้วย  
7  หน่วยงาน ดังน้ี   
1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.)  
2. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
3. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.),  
5. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  
6. สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)  
7. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
    และนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
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      บทบาทหน้าที่ของ สกว. ในการพัฒนาสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านยางพาราของประเทศไทย 
ได้แก่  
1. การพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตรงกับความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการเพื่อสร้างผลกระทบต่อรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
   การมีนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือปรับปรุง 
   คุณภาพของผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีข้ึน  
2. ให้ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ และจัดทาํยุทธศาสตร์ 
   งานวิจัยแห่งชาติด้านยางพาราของประเทศ ซึ่ง 
   ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มาจากการประชุมระดมสมอง 
   ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคอตุสาหกรรม  
3. การช่วยพัฒนานักวิจัย โดยมีการจัดฝึกอบรมให้กับ 
   นักวิจัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ พ้ืนฐานด้านยาง 
   วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการและการไปดูโรงงาน 
    เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับนักวิจัย  
         สําหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
   เพ่ือให้ทุนวิจัย ซึ่งปัจจุบันทุนวิจัยท่ี สกว. ดําเนินการ 
   อยู่ เรียกว่า “ทุนวิจัยมุ่งเป้า” มีดังน้ี 

1 . งานวิ จั ยเป็ นไปตามกรอบวิ จั ยในแต่ ละปี 
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยยางพารา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และพิจารณาเพ่ิมเติมว่า
ยังขาดงานวิจัยในประเด็นใดบ้างท่ีจะช่วยส่งเสริมให้
ยุทธศาสตร์น้ันขับเคลื่อนไปได้  

2. ความต้องการของประเทศในขณะน้ัน  เช่น  ในช่วงแรก 
ต้องการงานวิจัยและพัฒนาในเรื่องข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่ เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา  
แต่ปัจจุบันทิศทางความต้องการของอุตสาหกรรม
ยางพาราจะเน้นด้านการส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และการทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง 
เน่ืองจากเมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพที่ดี ข้ึน  
เราจําเป็นจะต้องมีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
เหล่าน้ันด้วย 

 
สําหรับผู้ทีจ่ะมาขอทนุวิจยัจาก สกว. น้ัน สกว. เปิดกว้าง

ให้ กับทุ กคน  อาจจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

  
ข้าราชการ หรือนักวิจัยอิสระก็ได้ ที่มีเวลาในการทําวิจัย 
แต่อย่างไรก็ตาม สกว. จะต้องพิจารณาความพร้อมของ 
นักวิจัย (ความรู้ ประสบการณ์) ความพร้อมของเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําวิจัย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ 
 
      คํ าถาม : การสนับส นุนการวิ จัย ด้านยางแก่
ภาคอุตสาหกรรม 
      ดร.วีรศักดิ์: การสนับสนุนงานวิจัยของทาง สกว. 
เป็นงานวิจัยแบบมุ่งเป้าท่ีต้องการให้เกิดประโยชน์แก่
ภาคอุตสาหกรรม (user) โดยตรง ไม่ได้เน้นการตีพิมพ์ 
paper หรือการสร้างบุคลากร (นิสิตนักศึกษา) เหมือน
งานวิจัยพ้ืนฐานท่ัวไป แต่ว่าอาจจะมีผลลัพธ์ทางอ้อมเป็น  
paper หรือสร้างนิสิตนักศึกษาก็ได้   
      เป้าหมายของงานวิจัยแบบมุ่งเป้าน้ันต้องมีผู้ ใช้
ชัดเจน ปัจจุบันเน้นไปท่ีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
เครื่องจักรเป็นออโตเมชัน  ประหยัดพลังงาน  เพ่ิม 
productivity แล้วภาคอุตสาหกรรมจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร  
ตามหลักการแล้วทุกโรงงานที่อยู่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เดียวกันควรจะต้องได้รับผลการวิจัยเท่าเทียมกัน แต่ก็มี
บ า ง โ ร ง ง า น ที่ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น เ ค ร่ื อ ง มื อ  
สําห รับการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม  และการ
สนับสนุนด้านเงินลงทุน ซึ่งบริษัทที่ ให้การสนับสนุน
งานวิจัยก็อาจจะได้รับสิทธิ์การใช้ผลงานวิจัยน้ันก่อน
บริษัทอื่น เป็นต้น 
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     คําถาม: ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
ทุนวิจัยเพ่ือพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราไทย                                                    
      ดร.วีรศักดิ์: ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราจาก
งานวิจัยน้ันจําเป็นต้องอาศัยนักวิจัย แต่ปัญหาแรกคือ 
นักวิจัยด้านยางพารามีไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีนักวิจัย
จํานวนมากที่ทํางานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือตีพิมพ์ paper แต่
นักวิจัยที่จะทํางานวิจัยประยุกต์เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
น้ันยังมีน้อยมาก ดังน้ันสิ่งที่ สกว.กําลังดําเนินการคือการ
พัฒนาส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เข้ามาสู่วงการยางพารา
โดยเน้นการทํางานวิจัยแบบมุ่งเป้าให้มากข้ึน ซึ่งกิจกรรม
ที่ทําคือ การจัดฝึกอบรมพ้ืนฐานด้านยางพารา การเขียน
ข้อ เสนอโครงการ  การพาไปดู โรงงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายรับนักวิจัยใหม่ๆ เข้ามา
โดยให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยง นอกจากน้ันยัง
มีการส่งเสริมให้มีนักวิจัยในสาขาอื่นๆ เข้ามาร่วมวิจัย
ด้วย เน่ืองจากการวิจัยในปัจจุบันจะเป็นสหสาขาตั้งแต่
ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ซึ่งจําเป็นต้องมีนักวิจัยที่มี
ความรู้ด้านอื่นประกอบด้วย เช่น ในส่วนของต้นนํ้า 
จําเป็นต้องอาศัยนักวิจัยที่มีความรู้ด้านการเกษตร 
เพาะปลูก ดิน นํ้า ชีวเคมี ส่วนในการแปรรูปต้องอาศัย
วิศวกรในสาขาต่างๆ เช่น เครื่องกล อุตสาหการ เคมี 
เป็นต้น ปัญหาถัดมาที่เก่ียวเน่ืองกันก็คือ ผู้ทรงคุณวุฒิก็มี 
ไม่เพียงพอเช่นกัน ดังน้ันถ้าเราสามารถพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่ให้มีประสบการณ์มากขึ้น ต่อไปบุคคลเหล่าน้ีก็จะ
พัฒนากลายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้ ปัญหาที่สาม คือ การ
พัฒ น าโจท ย์ วิ จั ย ให้ ต ร งต ามความต้ อ งก ารขอ ง
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันทาง สกว. ได้ระดมความคิด
หาโจทย์วิจัยจากกลุ่มอุตสาหกรรมโดยตรงอยู่แล้ว ไม่ว่า
จ ะ เป็ น ส ภ าอุ ต ส าห ก ร รม  ส ม าค ม ต่ า งๆ  ห รื อ

ผู้ประกอบการรายย่อย แต่อาจจะไม่ครอบคลมุท้ังหมดถ้า
ผู้ประกอบการไม่ได้เสนอเข้ามา ปัญหาสุดท้ายคือ การนํา
ผลงานวิจัยไปต่อยอด เน่ืองจากทาง สกว.เน้นงานวิจัย
แบบมุ่งเป้าเพ่ือให้สามารถนําผลงานไปใช้ประโยชน์สู่
อุตสาหกรรม หลังจากที่ทําผลงานวิจัยเสร็จสิ้น ทาง สกว. 
ก็จะจัดประชุมให้นักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัย และเชิญ
ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องร่วมเข้าฟัง โดยอาจจะจัดใน
รูปแบบ focus group รวมท้ังอาจจะมีการทํา business 
matching ด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคใน
การนําผลงานวิจัยไปต่อยอด คือกลุ่มคนที่สนใจงานวิจัย
แต่ ไม่มีทุน  หรือไม่กล้าลงทุน  ซึ่ งทาง สกว . ก็จะมี
หน่วยงาน (IBPG) ช่วยประสานการต่อยอดผลงานวิจัย
ให้กับผู้ประกอบการด้วย  
      คําถาม: งานวิจัยที่เกิดขึ้นโดยการสนับสนุนจาก
ทาง สกว. มีส่วนช่วยในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
แข่งขันของอุตสาหกรรมยางไทยในตลาดโลกได้หรือไม่ 
อย่างไร 
      ดร .วีร ศักดิ์ : ผลงานของ สกว . ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีส่วนช่วยในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมยางไทยในตลาดโลกได้อย่าง
ชัดเจน  ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์
ประหยัดพลังงาน ของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
สามารถทํ าให้ ผู้ประกอบการยางล้อตันของไทยมี
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี สม บั ติ เที ยบ เท่ า กับผลิ ต ภัณ ฑ์ ของ
ต่างประเทศ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตต่ําลง  ยอดขาย
เพ่ิมข้ึน ทําให้ผลประกอบการมีกําไรเพ่ิมข้ึน  นอกจากน้ัน 
ยังมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีข้ึน รวมไปถึง
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางด้วย เช่น เดิมเรามี
มาตรฐาน มอก. ถุงมือยางแม่บ้านและเส้นด้ายยาง แต่
ปัจจุบันเรากําลั งยกระดับมาตรฐานเหล่าน้ี ให้ เป็น
มาตรฐาน ISO ที่ใช้กันในระดับสากล ซึ่งผู้ประกอบการ
ไทยที่ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานเหล่าน้ีก็จะสามารถขาย
สินค้าได้ทั่วโลก ส่งผลต่อรายได้ที่เพ่ิมสูงข้ึน  สําหรับใน
ส่วนของนโยบาย เราก็มีผลงานวิจัยที่เป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย เช่น นโยบายท่ีช่วยแก้ไขปัญหาการค้าขาย
ยางพาราที่ติดขัดหรือมีปัญหา หรือการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในช่วงสิ้นปี 2558 
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คําถาม: เป้าหมายหรือแนวทางการดําเนนิงานในอนาคตของ สกว. ต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทย 
ดร.วีรศักดิ์: เป้าหมายหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของ สกว. ต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยต้องการให้เกิดผล

กระทบที่ดีทั้งในเชิงของสังคมและเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า  ไม่ว่าจะเป็น
การทํางานท่ีง่ายข้ึน เช่น ช่วยเหลือกระบวนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ เคร่ืองจักร ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ แนวทางการ
ดําเนินงานบริหารจัดการเรื่องภาษี เงิน cess  การดําเนินงานในเชิงรุกเพ่ิมขึ้น เช่น มีการจัดประชุมระหว่างผู้ประกอบการ
กับนักวิจัยในการสรุปผลงานวิจัยในแต่ละเรื่อง เช่น นํ้ายางข้น ไม้ยางพารา รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน  เป็นเครือข่าย
นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคอุตสาหกรรม ที่จะทํางานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

  
 
 

ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 
ผู้ประสานงาน สํานักประสานชุดโครงการยางพารา  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ที่อ ยู่ติดต่อ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7 
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2940 7271 
อีเมล์: aapwss@ku.ac.th  
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   ข่าวเทคโนโลยียาง 
 
 
          

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evonik  ผู้ผลิตสารเคมีเกรดพิเศษของเยอรมนีได้เปิดตัวซิลิโคนเรซินชนิดใหม่ ได้แก่ Silikophen AC 950  
ที่มีสมบัติทนต่ออุณหภูมิได้สูง สามารถวัลคาไนซ์ได้ที่อุณหภูมิห้องโดยใช้คะตะลิสต์ (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับการวัลคาไนซ์ที่อุณหภูมิสูง) ไม่ปลดปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตราย (HAPs-free) 
ขณะวัลคาไนซ์ จึงสามารถใช้งานในห้องท่ีเป็นระบบปิดได้ นอกจากน้ันยังให้ควันและสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) น้อยกว่าซิลิโคนเรซินแบบเดิมท่ีเป็น bake-cure ทําให้ AC 950 เป็นวัสดุทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับงาน
เคลือบที่ต้องการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

     Kirstin Schulz ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดท่ีดูแลอุตสาหกรรมการเคลือบกล่าวว่า “การวัลคาไนซ์ที่อุณหภูมิสูง
ถือเป็นข้อจํากัดอย่างหน่ึง แต่ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถวัลคาไนซ์ได้ท่ีอุณหภูมิห้อง จึงสามารถนําไปใช้กับงานเคลือบได้
กว้างขวาง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมปรับปรุงคุณภาพนํ้าหรือโรงงานผลิตพลังงาน” 
     
                                                                         
                                                            ท่ีมา: http://rubberjournalasia.com/ ประจําวันที่ 8 กันยายน 2558 
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Endurica เปิดตัวซอฟท์แวรว์ิเคราะห์ความล้าเวอร์ชันใหม่ 
 
 
 

เมื่อเร็วๆ น้ี Endurica LLC ได้เปิดตัว Endurica Cl version 2.32 ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์สําหรับวิเคราะห์ความล้า
เวอร์ชันใหม่ล่าสุด โปรแกรมดังกล่าวสามารถจะจําลองความเสียหายของยางภายใต้สภาวะต่างๆ คํานวณจํานวน
รอบของยางที่สามารถทนได้ก่อนเกิดรอยแตก นอกจากน้ัน ยังได้เพ่ิมความสามารถในการคํานวณค่าความร้อนที่
เกิดขึ้นภายในได้ สามารถวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างการหมุนของยางล้อ และวิเคราะห์ลักษณะรอยย่นและการ
เกิดโพรงช่องว่างระหว่างการทดสอบในแต่ละรอบได้ด้วย  

 
          Dr. William V. Mars ผู้ก่อตั้งบริษัท Endurica LLC ระบุว่า “ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ความล้าของเราเป็นทางเลือก
ที่คุ้มค่าต่อบริษัทเพราะสามารถนําไปช่วยพัฒนาชิ้นส่วนยางให้มีความทนทานตามท่ีต้องการได้ ซึ่งท่านสามารถจะเข้าใจ
เร่ืองความทนทานต่อการใช้งานของชิ้นงานท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการออกแบบของทีมงานของท่านได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย ลักษณะเด่นของซอฟท์แวร์เวอร์ชั่น 2.32 ใหม่น้ีคือค่าที่คํานวณได้จะถูกนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดประตูไปสู่การใช้งานด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยางล้อให้โดดเด่นมากขึ้นอีกด้วย” 
 
                                                               
                                                               ท่ีมา: http://rubberjournalasia.com/ ประจําวันที่ 7 กนัยายน 2558 
 
 

ติดตามข่าวสารเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
ได้ท่ี http://rubber.oie.go.th/rrd และ https://www.facebook.com/ClusterRubber   


